
๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 7/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 5 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.3๐ น. 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมริม 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

9. อาจารยพัฒนินทร ศุขโรจน  กรรมการ 

10. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

11. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

12. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

13. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

14. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

15. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

16. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

18. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1.  ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ ตดิภารกจิ 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2563 วันท่ี 2 กันยายน 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยากร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

2. อาจารย ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท อดตีกรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาตองมีการดําเนินการสรรหา

ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 การลาออกจากสภาคณาจารยและขาราชการ  

  ของ อาจารย ดร.ณัฐยิา  ตันตรานนท 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการลาออกจากสภาคณาจารยและขาราชการของ อาจารย ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท 

เนื่องจาก อาจารย ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท ไดยายสังกัดจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ชุมชนแหงเอเชียไปยังคณะครุศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 1514/2563 เรื่อง       

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยประจําสายวิชาการยายสังกัด ซึ่งมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จึงทําใหสิทธิ์

การเปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารยประจํา ที่เลือกจากวิทยาลัยพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียหมดลง อาจารย ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท จึงไดทําหนังสือขอ

ลาออกจากสภาคณาจารยและขาราชการอยางเปนทางการ ทั้งนี้จะแจงมหาวิทยาลัยเพื่อขอประสาน

ดําเนนิการเลอืกผูแทนคณาจารยทดแทนตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 6/๒๕๖๓ วันที่ 1 

กรกฎาคม 2๕๖๓ เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา 

  คาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา ประธานอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นตํ่าขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา

คาจางขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะจากการ

ประชุมในครั้งกอน และประสานกับทีมเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อจัดทําโครงการ

จัดทําโพล จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อรายงานความคืบหนาเพื่อใหสภาคณาจารย

และขาราชการทราบและพจิารณาใหขอเสนอแนะ 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ในขอที่ 7 ตําแหนงขั้นในสายงาน (เฉพาะสายสนับสนุน) ใหเพิ่มเติมขอตัวเลือก 

“ชํานาญงาน” และใสตัวเลือกถึงเพียงขั้นสูงสุดที่มีในขณะนี้ เรียงลําดับดังนี้ 1. ปฏิบัติงาน /  

2. ปฏบิัตกิาร / 3. ชํานาญงาน / 4. ชํานาญการ 

2) ใหแบงเปนสวนที่ 2 สอบถามความคดิเห็น โดยเริ่มที่ขอ 9  

3) สภาคณาจารยและขาราชการอาจทําหนังสือขอขอมูลจากมหาวิทยาลัยเพื่อนํามา

ศึกษาการใชงบประมาณที่จําเปนของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิเคราะหการจายคาตอบแทนปรับฐาน

เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและสวัสดิการที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองสาย เพื่อนําเขาที่

ประชุมพจิารณาเปนมตเิสนอตอมหาวทิยาลัยตอไป 



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

4) เมื่อไดผลของโพลสอบถามเรื่องนี้เรียบรอยแลวนําผลของโพลสอบถามประกอบเปน

เรื่องใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการนําไปเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาบุคลากร       

สวนใหญเงินเดอืนเต็มขัน้มคีวามตองการใหมีการปรับฐานเงินเดือนใหสูงขึ้น ควรมีแนวทางอยางไรเพื่อ

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยอยางเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ควรจะมีการ

ปรับอยางไรเพื่อใหมหาวทิยาลัยพัฒนายิ่งขึ้น 

5) คณะอนุกรรมการควรเลือกใหดีวาตองการสอบถามในแนวทางปรับอัตรา 1.5 / 

1.7 หรอืการขยายเพดานเงินเดือน แตแนวทางปรับอัตรา 1.5 / 1.7 ตองมีที่มาของตัวเลขอัตราที่ขอ

ปรับ เพราะจะเปน 1.5 / 1.7 เต็มเลยไมได เนื่องจากตองมีสวนที่มหาวิทยาลัยนําไปใชบริหารจัดการ 

หากดําเนินการแนวทางนี้จะไดทําหนังสือขอขอมูลจากมหาวิทยาลัยเพื่อใหอนุกรรมการฯ มาวิเคราะห

และเกี่ยวพันกับเงินที่จัดเปนสวัสดกิาร คณะอนุกรรมการตองทําเปนขอมูลนํามาเสนอใหคณะกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการเห็นวาเมื่อปรับตัวคูณแลวจะเปนจํานวนเงินเพิ่มไปเปนเทาไร สวัสดิการที่

ตองปรับเปลี่ยนไปเปนอยางไร และผลกระทบที่ตามมาคืออะไร ตองมีขอมูลชัดเจนและตัวเลขตอง

ถูกตอง 100%  เพื่อที่จะไดนําเสนอเพื่อบรรจุเปนวาระประชุมสภามหาวทิยาลัย พรอมกับจัดเตรียมขอ

กฎหมายหรอืระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

6) ในขอ 9 คําถามเรื่องของคาดํารงชีพ ไมแนใจวาจะไดรับคําตอบที่สามารถนําไปใชได

หรอืไม เนื่องจากคาครองชีพของแตละคนยากมากที่จะวัดวามากหรือนอย จะสามารถนํามาชวยในการ

ตัดสนิในการดําเนนิการในการปรับฐานเงินเดอืน หรอืปรับสวัสดกิารไดหรอืไม   

7) ในขอ 10 คําถามเรื่องเพดานเงินเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งอาจไมตองถามก็ได 

เนื่องจากขอมูลจํานวนผูเต็มเพดานเงินเดือนสามารถขอขอมูลจากมหาวิทยาลัยหรือจากกองนโยบาย

และแผน และไมควรใชคําวา “เพดานเงินเดอืน” ในแบบสอบถาม ควรใชคําวา “อัตราคาจางขัน้ต่ําขั้นสูง” 

8) ในขอ 11 คําถามเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับการคิดฐานเงินเดือน ควรมีชุดความรู

เกี่ยวกับโครงสรางฐานเงินเดือน คาตอบแทน มาใหผูตอบไดศึกษากอนแลวจึงคอยถามคําถามนี้ 

เพราะวาหากผูตอบไมเขาใจการตอบคําถามในขอตอไปอาจเปนขอมูลที่ไมถูกตอง เพื่อใหเขาใจวา

งบประมาณเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับมาจัดสรรเปนคาใชจายตางๆ เชน คาสวัสดิการ  

คาประกันสังคม คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง คาจาง 

9) ในขอ 17 ขอตัวเลอืก “คาตอบแทน” หมายถงึ “คาจาง” ใชหรือไม ตองเขียนใหตรง

ตามกฎหมาย หรอืการเขยีนในสวนใดหากกลัวผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจตองเขียนคํานิยามไว เพราะ

แทจรงิแลวจะเรยีกวาอัตราคาจาง  และปรับขอตัวเลอืก “สวัสดกิารตาง ๆ”  ใหตัดคําวา “ตาง ๆ” ออก  

และควรเรยีงลําดับความสําคัญ เชน ทานอยากไดอะไรตองนําขึ้นมาไวในลําดับตน ๆ อะไรที่สําคัญนอย

หรอืไมอยากไดก็เอาไวในขอตัวเลอืกตอนทาย 

10) ในภาพรวม เปาหมายของการขับเคลื่อนเรื่องนี้คอืเพื่อช้ีใหเห็นวาคาครองชีพขั้นต่ําที่

ไดรับจากมหาวทิยาลัยไมเพยีงพอใชหรอืไมจึงขอใหมหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยน หรือการที่จะปรับให

เพิ่มขึ้นโดยมแีรงจูงใจ และการลดความรูสกึเหลื่อมล้ําภายในองคกร 



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

11) ปญหาเกี่ยวกับคณาจารยที่มีอายุงานไมเกิน 5 ป ซึ่งมีจํานวนมากไมทราบเกี่ยวกับ

โครงสรางเงนิเดอืนและสวัสดิการตางๆ ทําใหคณาจารยรุนใหมเหลานี้ไมรูสถานะของตนเอง และจะไม

สามารถตอบความเปนจริงใหกับแบบสอบถามได ดังนั้นเราควรดําเนินการบางอยางเพื่อทําให

คณาจารยและบุคลากรรุนใหมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิทธิและ

หนาที่ของเขาดวย 
 

มตท่ีิประชุม 

1. เ ห็นชอบใหคณะอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นต่ํ าขั้นสู งของพนักงาน

มหาวทิยาลัยปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ และประสานกับทมีเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการตอบโพลแบบสอบถามนี้ตอไป 

2. เมื่อดําเนินการเรื่องโพลแลวเสร็จประสานกับฝายเลขานุการเพื่อดําเนินการจัดทํา

หนังสือบันทึกขอความขอขอมูลงบประมาณเงินคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงคาใชจายที่

เกี่ยวของจากมหาวทิยาลัย 

3. มอบฝายประชาสัมพันธดําเนินการรวบรวมประชาสัมพันธขอมูลสวัสดิการ

คาตอบแทน โดยนําขอมูลจากกองบริหารบุคคลมาใสในหนาเว็บของสภาคณาจารยและขาราชการ         

แตเนื่องจากขอมูลมีการปรับเปลี่ยนบอย อาจจัดทําเปนลิงคเชื่อมโยงไปยังขอมูลในเว็บไซตของ       

กองบรหิารงานบุคคล 

 

3.2 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสู 

  ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง ประธานอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินการของอนุกรรมการศึกษา

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงนําเสนอสภาคณาจารยและ

ขาราชการพิจารณา 

ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมไดทําการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนแนวทางการเขาสูตําแหนงเพื่อนําเสนอที่ประชุมในการ

ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แตเนื่องจากมีการ

ปรับเกณฑใหมซึ่งเปนเกณฑสูงขึ้นกอนการประชุม ซึ่งเอกสารประกอบที่เตรียมมานั้นเปนเอกสารที่

วิเคราะหจากเกณฑเดิมจึงขอไมนํามาพิจารณา และไดกลับไปรวบรวมขอมูลการตั้งรับของมหาวิทยาลัย

อื่นๆ โดยศึกษาจากการจัดเสวนาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเกณฑมาช้ีแจง

แนวทางและวัตถุประสงคของการปรับเปลี่ยนเกณฑใหบุคลากรไดรับทราบ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยมบีันทกึการเสวนาออนไลนดวย 



๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

สรุปจากการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น และ

ทําใหการขอตําแหนงงายขึ้น โดยพัฒนาใหมีความเปนสากลเพื่อสามารถแขงขันกับตางประเทศ และพัฒนา

เกณฑเพื่อใหครอบคลุมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุม ซึ่งมีการพัฒนาที่แตกตางกันมา และแกไขเกณฑเดิมที่

ไมเหมาะสม มีการเอื้อใหกับสายมนุษยและสังคมใหมากขึ้น และปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพของ

ผลงานใหเปนระดับ A – C แทน มีวิธีการพิเศษที่ไมตองใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน ยกเลิกเรื่องสัดสวนการ

ทํางานในผลงาน เปดโอกาสใหการวิจัยมีการบูรณาการจากหลายศาสตร ซึ่งจะทําใหการวิจัยมีความ

รวมมือเปนทีมมากขึ้น ผลงานเดิมที่เคยขอแลวไมผานสามารถนํามายื่นใหมไดภายใน 5 ป แตตองมีการ

พสิูจนวาผลงานนัน้ไดมีการนําไปใชประโยชน มีการอางอิงอยางแพรหลาย สามารถนําผลงานจากการเรียน

ไปตอยอดได แตทั้งนี้ยังมีขอกังวลในเกณฑใหมในเรื่องแนวทางที่ใชในการประเมินคุณภาพระดับ A – C ยัง

ไมเปดกวางสําหรับการใชงานในทางสังคมหรือหนังสือ ยังมีความคลุมเครืออยู ตองมีความผูกโยงในการ

อางอิงระดับนานาชาติ แตสุดทายก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูทรงคุณวุฒิวาจะผานหรือไม อธิการบดี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไดเสนอแนวคิดเรื่องการปรับใหมีตําแหนงวิชาการทั้งสายวิจัย สายการเรียนการ

สอน และสายบรกิารวชิาการ เพื่อสนับสนุนอาจารยที่มีความสามารถแตกตางกัน และโดยที่จริงแลว เกณฑ 

ก.พ.อ. 2563 นี้ ใชบังคับกับขาราชการเทานั้นยังไมไดใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย

สามารถนําไปออกเปนกฎระเบียบของตนเองที่แตกตางไปไดสําหรับพนักงาน แตเนนย้ําวาไมควรต่ําไปกวา

เกณฑที่กําหนด และตัดรายละเอียดปลีกยอยเพื่อใหการของายขึ้น และมีฉบับที่ 2 ออกมา เพื่อความ

ยืดหยุนใหสามารถเลือกใชเกณฑป 2560 กับฉบับใหมไดในชวงระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 

2563 ถึง 23 มิถุนายน 2565 และทีมผูพัฒนาเกณฑก็จะมีการติดตามปญหาการขอตําแหนงทุก 3 

เดือน ทั้งนี้ฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไมมีความเคลื่อนไหวตื่นตัวเกี่ยวกับการปรับ

เกณฑในเรื่องนี้ ทัง้ที่ควรจะเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ใหทานประธานอนุกรรมการฯ เอาความในประกาศของมหาวิทยาลัยออกมาจัดทํา

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความกังวลใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยสอบถามถึง

อุปสรรคที่เจอ และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนมีอะไร อยางไรบาง โดยตองเกริ่นนํา

อธิบายใหดี เมื่อไดขอมูลนําเขาที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการเปนมติเพื่อใหประธานสภา

คณาจารยและขาราชการเสนอตอสภาเปนวาระระดมความคิด เพื่อขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัย

โดยอาจไมลงมติ ในสวนของสายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยังไมมีผลกระทบดังนั้นยังไมควร

นําขึ้นมาเปนประเด็น 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดตําแหนงขึ้นมาใหม 

ซึ่งควรมคีวามยดืหยุน ควรเปนการสรางแรงจูงใจไมใชการบังคับ การทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง

ในปจจุบันเปนเพียงผลลัพธ ไมไดนํามาพิจารณาตอวานําผลลัพธนั้นมาสรางคุณคาตอหลังจากการได

ตําแหนงหรอืไมอยางไร เมื่อมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีตําแหนงเพิ่มขึ้นนั่นหมายความวามีบุคลากรที่มี



๗ 
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ศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นจึงควรมีการออกแบบใหการไดตําแหนงสามารถสรางสรางศักยภาพใหกับ

มหาวทิยาลัยเพิ่มมากขึ้นไดอยางไรตอไป 

3) สภาคณาจารยและขาราชการควรมีบทความเกี่ยวกับเรื่องการสรางคุณคาใหกับ

มหาวิทยาลัยจากผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการ หรือผูที่มีศักยภาพสูงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร

แนวความคิดดังกลาว เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยจะมีศักยภาพ มีความกาวหนาพัฒนา ไมไดเพียง

เพราะการที่คณาจารยตองมุงทําแตตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งอาจารยบางคนเปนอาจารยที่สอนดีมี

ความเช่ียวชาญในการสอน บางคนมีความเช่ียวชาญในการวิจัยในระดับประเทศ หรือบางคนมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะในศาสตรของตนเองซึ่งสามารถนํามาพัฒนามหาวิทยาลัยได ตัวอยางเชน อาจารย

อาวุโสบางทานมีความรูและประสบการณในการสอนมาอยางยาวนาน แตปจจุบันการกําหนดเกณฑ

ตําแหนงทําใหมาสอนไมได 
 

มตท่ีิประชุม 

ใหคณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมประสานกับทมีเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อจัดทําโพลสอบถามตอไป 

 

3.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาภาระงาน 

  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารย ดร.สมศักดิ์  บุญแจง ประธานอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษา

ภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สําหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการปรับไดปรับ 2 สวน ในสวนที่ 1 

คอืสวนของภาระงานสอนโดยเปนแนวคิดเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดพิจารณาวาไมควรคิดตัวคูณในอัตราที่

เทากันควรนําจํานวนวิชาเขาไปคิดคํานวณดวย ในสวนที่ 2 สัดสวนของการประเมินใหประธาน

หลักสูตรหรือหัวหนาภาคประเมินในสวนสมรรถนะประจํากลุมงานเนื่องจากนาจะมีความใกลชิดและมี

ความเขาใจเขาถงึภาระงานของผูถูกประเมนิ ใหคณบดีประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อที่ขอมูลการประเมิน

จะไดไมทับซอนหรือขัดแยงกัน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.3 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและ

ขาราชการพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ในหนา 35 ในหัวขอสวนที่ 2 การประเมนิ... ใหตัดขอความ “หรอืคณบดี” ออก 

2) กรณีผูถูกประเมินมีช่ืออยูในหลักสูตรหนึ่ง แตสังกัดอยูอีกภาควิชาหนึ่ง ผูประเมินจะ

เปนประธานหลักสูตรไมได ตองใหหัวหนาภาคเปนผูประเมิน ยกเวนวาเปนหลักสูตรสังกัดคณะ ไมได



๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

สังกัดภาควิชา ถาเปนกรณีนี้ประธานหลักสูตรจะเปนผูประเมิน ตัวอยางเชน หลักสูตร ป.โท ซึ่งไม

สังกัดภาควชิา ตัวอยางตอมาภาควชิาคอมพวิเตอรม ี4 หลักสูตร มีประธานหลักสูตร 4 คน แตถาตาม

เกณฑนี้ประธานหลักสูตรประเมินไมได ผูประเมินตองเปนหัวหนาภาควิชา ตัวอยางที่สาม หลักสูตร

ปริญญาโทซึ่งไปขึ้นกับบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งไมมีภาควิชารองรับ และคณบดีบัณฑิตก็ไมมีหนาที่จัด

การศกึษาดูแลเฉพาะมาตรฐานเทานั้น กรณีนี้ประธานหลักสูตรจึงเปนผูประเมิน ดังนั้นตองมีหมายเหตุ

อธบิายไวใหชัดเจน 

3) ขอสังเกตคือควรสรางแบบประเมินเผ่ือไวสําหรับกรณีที่บางคนไมไดสังกัดหลักสูตร 

ไมไดสังกัดภาควชิาดวย เพราะในอนาคตอาจมกีารสลายภาควชิา 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใหประธานอนุกรรมการฯ สรุปสาระสําคัญของการขอปรับ และ

ประสานกับทีมเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย โดยขอรับรองมติที่

ประชุมทันท ี

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 การใชงบประมาณโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกฬีากลาง

และสิ่งปลูกสรางอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลติครู การพัฒนาทองถ่ินและการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

นําเสนอที่ประชุมพจิารณาการใชงบประมาณการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกีฬากลาง 

และสิ่งปลูกสรางอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลติครู การพัฒนาทองถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สืบเนื่องจากกรณีการอนุมัติใชเงินคงคลังจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 3 

ตุลาคม 2561 เพื่อใชในโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกีฬากลาง และสิ่งปลูก

สรางอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาทองถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 1,228,600,000 บาท โดยใชงบประมาณเริ่มตั้งแต     

ป พ.ศ. 2562 ผูกพันไปจนถงึ ป พ.ศ. 2565 และตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ

ทรัพยสนิ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยไดรายงานยอดเงินคงคลังป 2562 

และนํารายงานตอสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานวา ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินคงคลังคงเหลืออยู

จํานวนสามรอยกวาลานบาท นัน้ 



๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณาขอมูลจํานวนเงินจริงที่ตองจายตาม

สัญญาจางในปงบประมาณ 2564 เปนตนไป เทียบกับยอดเงินคงคลังตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน 

ประกอบกับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสินของ

มหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 หมวด 8 การใชเงินคงคลัง ขอ 57 (1) 

ไดระบุวิธีการและเงื่อนไขการใชเงินคงคลังไววา “ใหมหาวิทยาลัยรักษาระดับเงินคงคลังไวไมตํ่ากวา 

สองรอยลานบาท โดยระดับเงินคงคลังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนด” ซึ่งมีขอสังเกตวายอดเงินคงคลังที่สามารถนํามาใชจายไดนั้นมีไมเพียงพอ  

จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพจิารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สภามหาวิทยาลัยตองมีการติดตามการใชเงินของโครงการฯ และจากแนวโนม

สถานการณเงินรายไดที่นํามาเตมิเงินคงคลังลดลงจากประมาณการเงินรายไดที่เกินจริงคอนขางนาเปน

กังวลอยางยิ่งกับเงินงบประมาณรายจายจํานวนสูงที่ผูกพันขามหลายป มหาวิทยาลัยควรมีการช้ีแจงใน

ขอกังวล และหากมงีบไมเพยีงพอตองทบทวนการใชจายเงิน 

2) กระบวนการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจตอสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา      

มีเพียงพอหรือไม ซึ่งขอมูลที่นําเขาสภามหาวิทยาลัยเปนขอมูลที่ตองผานการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) หากเปนวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจะรุนแรงและนาเปนกังวลอยางยิ่ง ควรเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอยางเรงดวน  

3) สัญญาการจางมกีําหนดงวดงานซึ่งตองจายเงินตามงวดงาน และในการกอสรางอาจ

ไมเปนไปตามสัญญารอยเปอรเซ็นต อาจลาชาหรืออาจทํางานเสร็จเร็วกวากําหนด ซึ่งกรณีที่ทํางาน

แลวเสร็จเร็วกวากําหนด สงมอบงานตอมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยก็ตองจายเงินใหผูรับจางเร็ว

กวาระยะเวลาที่ไดกําหนดไวดวย 

4) จากประสบการณในอดีตปญหาของมหาวิทยาลัยประชาคมจะไดรับรูเมื่อเกิดวิกฤต

ขึ้นแลวและจะมีผลกระทบอื่นๆ ตามมาหากขอมูล ณ ปจจุบันเปนไปตามที่คาดการณจริงควรเสนอให

สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ติดตาม และพิจารณาหาแนวทางเพื่อใหมหาวิทยาลัยเตรียมการแกไข

ปญหาที่จะเกดิขึ้น 

5) สภาคณาจารยและขาราชการควรใชบทบาทนําเสนอเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยและ

มหาวทิยาลัยรับทราบถงึความเปนกังวลในเรื่องการใชจายที่มีแนวโนมไมเพียงพอในอนาคต แตไมลงถึง

รายละเอยีดของการใชจาย แตในสวนเรื่องการกระตุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ

ดูแลมหาวทิยาลัยนัน้พงึกระทํา 

6) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอ 24 (1) ที่ระบุใหสภา

คณาจารยและขาราชการมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการ

พัฒนามหาวทิยาลัยตออธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลัย ดังนัน้เห็นควรนําเสนอสภามหาวทิยาลัย 



๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

7) หากเปนวิกฤตจริงตองรีบนําเสนอเรื่องนี้อยางเรงดวนเพื่อใหสามารถระงับการใช

จายที่ไมจําเปน และชะลอการใชจายในสวนที่สามารถชะลอไดกอนสิ้นปงบประมาณ เพื่อให

มหาวทิยาลัยมเีงินเหลอืจายนําเขาเปนเงินคงคลังเพิ่มขึ้น และสงผลตอการจัดสรรงบประมาณป 2564 

ที่จะสามารถจัดการแกไขไมใหเกดิวกิฤตได 

8) ผูที่เสนอโครงการควรรายงานผลความคบืหนาวารายการกอสรางใดเสร็จแลว และมี

การรายงานเชิงคุณภาพวาบรรลุวัตถุประสงคของการกอสรางในแตละสิ่งปลูกสรางหรือไมอยางไร 

เนื่องจากมีขอสังเกตวาเปนโครงการขนาดใหญที่มีวงเงินงบประมาณสูงมาก ผูกพันหลายป แตใน

โครงการที่ขออนุมัตเิขยีนเพียงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย แบบรวมๆ ไมมีรายละเอียดที่

สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการอยางชัดเจน จึงควรรายงานเพื่อช้ีแจงถึงการใชงาน

สิ่งกอสราง ณ ปจจุบันที่ใชผิดวัตถุประสงคอยางชัดเจน เชน กรณีอาคารหอพักนักศึกษานานาชาต ิ   

ซึ่งปจจุบันไมไดใหเฉพาะนักศึกษานานาชาติพัก แตใหนักศึกษาไทยเขาพัก แตก็เขาพักไมเต็ม ซึ่งตอง

เสียคาดูแลรักษา คาเสียโอกาสไปเปนจํานวนเทาใดบาง และยังมีการสรางอาคารหอพักอีกหลังขึ้นอยาง

ตอเนื่องที่จะเปนภาระในการดูแลรักษา รวมถึงหอพักที่ศูนยแมริมมีคนเขาพักเทาไหรอยางไร ไดใชงาน

จรงิหรอืไม ควรมกีารรายงานโครงการกอสรางอื่นๆ ดวยที่ตองตดิตามในเชิงคุณภาพ 

9) ในสวนของนักศึกษาตางชาติในปปจจุบันยอดประมาณการจํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

ที่ทํา MOU จะเขามาศึกษาและมาพักในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากเปน

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19 จึงเปดใหหอพักนานาชาติที่สราง

แลวเสร็จหนึ่งตกึใหนักศกึษาไทยเขาพักแทน แตไดกําหนดใหเฉพาะนักศึกษาหญิงเขาพัก ดังนั้น หอพัก

หลังดังกลาวจึงมีผูเขาพักไมเต็มจํานวน ที่คาดไมถึงคือมีการสรางหอพักหลังที่สองอยางตอเนื่อง และ

จะเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณที่ตองจัดซื้อครุภัณฑที่ใชงานในอาคารอกีดวย 

10) การติดตามผลในเชิงคุณภาพควรติดตามผลเกี่ยวกับการไดเขาใชงานจริงใน

สิ่งกอสรางตางๆ ดวย เชน กรณีการใหนักศึกษาปที่ 1 เขาพักในหอพักนักศึกษาศูนยแมริม ไดรับ

ผลกระทบตอคุณภาพชีวติและมคีวามกังวลตอความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน โดยใหเขาพักหอพัก

ที่อยูบริเวณริมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งหางไกลความเจริญ มีปญหาในการเดินทางโดยเฉพาะ

นักศึกษาหญงิ การจัดกจิกรรมระหวางนักศกึษาปที่ 1 และปที่ 2 ปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมกิจกรรม

ลดลง จึงอยากใหพิจารณาวาการใชงานสิ่งกอสรางตามที่กําหนดแตทําใหคุณภาพดานตางๆ แยลง 

ควรชะลอการใชงบประมาณ และรับฟงปญหาที่เกดิขึ้นจรงิเพื่อหาแนวทางปรับแก 
 

มตท่ีิประชุม 

1) เห็นชอบ ใหเสนอประเด็นปญหาการใชงบประมาณการกอสรางในโครงการดังกลาว 

และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกับเงินคงคลังของมหาวทิยาลัยตอสภามหาวทิยาลัย  

2) รับรองรายงานการประชุม ตามขอบังคับการประชุมสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559 

 



๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

๔.2 การเปดรับสมัครนักศึกษาภาคพเิศษ (เรยีนวันจันทรถึงวันศุกร) 
 

อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา กรรมการผูแทนคณาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติ ขออนุญาต

ถอนวาระนี้ และจะนําเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณาในโอกาสตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

- 

 

 4.3 การแจงรายชื่อกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อเสนอชื่อใหสภา

มหาวทิยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
 

 ชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

นําเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามขอบังคับ

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563          

ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการเลือกมาจากกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการใหไดจํานวนสองคน โดยกรณีที่ไมมีกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่มาจาก

ขาราชการพลเรือน ใหเลือกกรรมการจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่มาจากพนักงาน

มหาวทิยาลัยได  

 ดังนัน้ สภาคณาจารยและขาราชการมีขาราชการที่มาจากขาราชการพลเรือนอยูเพียงคนเดียว

คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา

เลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจํานวนอีกหนึ่งคนเพื่อเสนอช่ือใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวทิยาลัย (ก.อ.ม.) 

 ที่ประชุมรวมกันเสนอรายช่ือและลงคะแนนเสียง โดยจํานวนผูลงคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เปนคะแนนเสยีงจากกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 17 คน (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการงดออกเสียง) 

ไดผลการเลอืกดังนี้ 

 

1) อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง  ได  7 คะแนน 

2) อาจารยกติตนิันท หอมฟุง  ได  1 คะแนน 

3) อาจารยพัฒนนิทร ศุขโรจน  ได  1 คะแนน 

4) นายทววีัฒน หนักแนน ได  8 คะแนน 
 

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบ นายทวีวัฒน  หนักแนน เพื ่อเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั ้งเปน

กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) และรับรองมติที่ประชุมทันที 



๑๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

๔.4 การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง "อธกิารบดใีนฝนของชาวราชภัฏเชยีงใหม" 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาแบบสํารวจความคิดเห็นเรื่อง "อธิการบดีในฝนของชาวราชภัฏ

เชียงใหม" รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4 และที่จัดทําในรูปแบบออนไลนจาก Google forms 

โดยไดจัดทํามา 3 แบบ จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อพจิารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) เห็นควรใช Google forms แบบที่ 1 

2) ใหแยกขอคําถาม 6.1 “เปนบุคคลที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” ออกมา

เปนขอใหญ 

3) เพิ่มขอ “มคีวามเช่ียวชาญในดานวชิาการอยูในระดับประเทศ” เปนขอใหญ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ แบบสํารวจความคิดเห็นเรื่อง "อธิการบดีในฝนของชาวราชภัฏเชียงใหม"         

โดยปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวากําหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ     

ครั้งที่ 1/2563 ไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งในปงบประมาณ 2563         

จะมีการประชุมอีกจํานวน 1 ครั้งในเดือนกันยายน โดยเบื้องตนกําหนดการประชุมครั้งตอไปเดิมคือ

วันที่ 9 กันยายน 2563 ทัง้นี้อาจมกีารปรับเปลี่ยนเพื่อเรงรัดการเบกิจายงบประมาณ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 



๑๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖3 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


